



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ซีซี สำหรับบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่ง นักเรียน) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ๘,๔๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมีกระจกเลื่อน ขึ้น-ลง และเบาะนั่ง ซ้าย -ขวา จำนวน ๑ คัน ตำบลหนองหลวง/หน่วยงานเจ้าของของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับงบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้จัดทำราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี สำหรับบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ๘,๔๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมีกระจกเลื่อน ขึ้น-ลง และเบาะนั่ง ซ้าย -ขวา จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน จำนวนเงินประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) จำนวนราคากลาง ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและ การคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสมัย ชนาราชบุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง